



Thông cáo báo chí

Thanh niên trao đổi kinh nghiệm về Xây dựng Năng lực Ứng phó với Biến đổi khí hậu

Đà Nẵng, 24/2/2014. Hôm nay hội thảo tổng kết dự án Sáng kiến thanh niên Thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dịp để 12 nhóm thanh niên nhận tài trợ cùng các đối tác đúc rút kinh nghiệm và thảo luận về ‘Nâng cao năng lực chống chịu với Biến đổi khí hậu dưới góc nhìn của thanh niên.’

Từ năm 2012, tổ chức Challenge to Change (CtC) đã hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nhóm thanh niên tại ba thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, trong khuôn khổ **Mạng lưới các thành phố có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu (ACCCRN)** do Quỹ Rockefeller khởi xướng. Dự án Sáng kiến thanh niên ACCCRN tăng cường sự tham gia của thanh niên vào công tác xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng tại khu vực đô thị, bằng cách kêu gọi ý tưởng và cung cấp nguồn lực để nhóm thanh niên chủ động thực hiện Sáng kiến của mình.

Thanh niên ACCCRN đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số là những nhà khoa học trẻ, giảng viên hoặc sinh viên đại học. Một số khác đến từ nhóm thiểu số như dân tộc Khmer, muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân tộc mình dưới tác động của đô thị hóa. Họ đã tạo nên một bức tranh đa dạng về tăng cường khả năng chống chịu trước BĐKH: từ việc đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của ngư dân sống ven biển tại thành phố Đà Nẵng, hoặc tìm hiểu xem giống rau nào thích hợp giúp bà con nông dân ở Quy Nhơn vượt qua những ngày bão lũ; cho tới việc tự thiết kế và lắp đặt hệ thống thu nước mưa trên mái nhà các hộ dân nghèo tại Cần Thơ để tái sử dụng giúp làm mát trong điều kiện nhiệt độ ngày càng tăng cao vào mùa hè.

Theo chị Vũ Thị Mỹ Hạnh, Cán bộ quản lý chương trình thanh niên của Challenge to Change, “12 Sáng kiến của thanh niên các thành phố phản ánh ưu tiên hiện tại của họ về việc bằng cách nào cộng đồng có được khả năng chống đỡ trước thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên đây mới là bước đầu. Những Sáng kiến này khi hình thành đã bám sát Kế hoạch Hành động Thích ứng với BĐKH của từng thành phố, thì nay cần tìm cách để mở rộng hoặc tiếp tục đóng góp thông qua kinh nghiệm đã có.”

Tại hội thảo, Văn phòng Điều phối Biến đổi khí hậu và Đoàn thanh niên của ba thành phố ACCCRN sẽ thảo luận về sự đóng góp của thanh niên và kế hoạch phát triển từ các Sáng kiến đã có. Hội thảo cũng sẽ tổ chức một buổi thăm quan thực tế thăm dự án của một nhóm các nhà khoa học trẻ tại Đà Nẵng đã hỗ trợ người nông dân tại thành phố Đà Nẵng áp dụng kỹ thuật thủy canh vào trồng rau, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của họ.

“Được gặp gỡ các nhóm thanh niên từ ba thành phố dự án là cơ hội rất tốt để chúng em học hỏi ý tưởng và cách làm dự án thích ứng của các bạn khác. Chúng em muốn biết BDKH tác động đến Quy Nhơn hay Cần Thơ khác nhau thế nào, và cách người dân ở những nơi đó đang sống chung với thay đổi” – trích lời bạn Nguyễn Ngọc Ánh, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, trưởng nhóm dự án Mạng lưới thông tin Sáng kiến thanh niên ACCCRN.

Mọi thông tin về dự án AYIP, xin vui lòng liên hệ:

Chị Vũ Thị Mỹ Hạnh

Quản lý chương trình thanh niên

Challenge to Change

Email: myhanh@challengetochange.org

Điện thoại: 0978.134.277

---HẾT---